

**ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV**



**BẢN TIN NỘI BỘ
PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ
THÁNG 12 NĂM 2023**

I - TIN TỨC THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC

1. ĐIỂM TIN THẾ GIỚI

*** Hungary quyết không từ bỏ năng lượng Nga**

Ngoại trưởng Hungary tuyên bố nước này sẽ không từ bỏ hợp tác năng lượng với Nga vì xung đột Ukraine, bất chấp sức ép từ các bên khác.

<https://vnexpress.net/hungary-quyet-khong-tu-bo-nang-luong-nga-4679706.html>

*** Ý nghĩa chiến lược của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung**

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/11 đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ ở San Francisco, bang California, nơi đang diễn ra tuần lễ cấp cao APEC, thảo luận và đạt được tiến triển trong một số vấn đề.

<https://cand.com.vn/the-gioi-24h/y-nghia-chien-luoc-cua-cuoc-gap-thuong-dinh-my-trung-i714096/>

*** Nga bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu**

Ngày 22/11, Bộ Năng lượng Nga cho biết chính phủ nước này đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel do thị trường nội địa đã bão hòa.

<https://bnews.vn/nga-bai-bo-lenh-cam-xuat-khau-dau-diesel/315887.html>

*** EU trước nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng năng lượng khác**

Oilprice đưa tin, việc bắt đầu mùa tiêu thụ khí đốt cao điểm ở EU trong bối cảnh nhu cầu tăng từ châu Á có thể đẩy giá khí đốt tự nhiên trên lục địa này tăng, mặc dù nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) dồi dào trên toàn cầu.

<https://vtv.vn/the-gioi/eu-truoc-nguy-co-xay-ra-mot-cuoc-khung-hoang-nang-luong-khac-20231127104526947.htm>

*** OECD dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 có thể chậm lại**

Trong báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay

xuống còn 2,9%, giảm nhẹ so với mức dự báo 3% đưa ra hồi tháng 9, và dự kiến sẽ chậm lại ở mức 2,7% trong năm tới, sau đó tăng nhẹ lên 3% vào năm 2025.

<https://vtv.vn/the-gioi/oecd-du-bao-tang-truong-toan-cau-nam-2024-co-the-cham-lai-20231130193139107.htm>

2. TIN TỨC THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC

* Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV: Khẳng định quyết tâm bước vào năm 2024 - năm bứt phá, tiến tới hoàn thành các kế hoạch

Sau 22,5 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, đổi mới, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã xem xét, quyết định, hoàn thành 40 nội dung của kỳ họp thuộc các lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thể chế hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên mục tiêu quan trọng đó là: Hoàn thành cao nhất các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, 2024 và cả giai đoạn 2021-2025. Do đó, trong kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận rất kỹ lưỡng tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước, đầu tư công. Các Nghị quyết liên quan được ban hành đều được đặt trong bối cảnh tổng thể gắn với các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được thông qua tại kỳ họp đã đặt ra mục tiêu, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6 - 6,5%.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng, nhiều kiến nghị, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng các Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã được thực hiện trong kỳ họp. Kết quả được công bố công khai, rộng rãi và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cử tri, nhân dân cả nước. Đây là hoạt động thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ của các đại biểu Quốc hội mà của đông đảo cử tri, nhân dân và dư luận xã hội.

Thành công tốt đẹp với nhiều quyết định rất cơ bản và quan trọng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có những quyết sách đã được thể chế hóa kịp thời ngay tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã

khẳng định quyết tâm để cả nước bước vào năm 2024 - năm bứt phá, tiến tới hoàn thành các kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

*** Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng làm tốt, có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học**

Ngày 22/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến đối với: Kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; kết quả chỉ đạo giám sát, làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tài sản công, định giá, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Cuộc họp.

Kết luận Cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm ngày càng tốt, có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học; cần xây dựng lý luận về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung xử lý dứt điểm những việc đang dở dang, những khâu còn yếu, những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Nhất là tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty Việt Á, Công ty AIC, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, việc xem xét, xử lý chậm chạp, trì trệ, cần tìm rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần phải làm triệt để, hiệu quả, chứ không phải làm ví dụ, làm để cho có, cần thiết phải gia hạn thời gian thực hiện, cho đến khi có kết quả.

*** Gặp mặt các điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo Bác**

Vừa qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Theo báo cáo, trong 5 năm gần đây, hằng năm Ban Tuyên giáo Trung ương đều phát động phong trào thi đua và tổ chức bình chọn, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Thủ đô Hà Nội. Trong 4 năm trước đã tôn vinh 102 đại biểu điển hình tiêu biểu. Riêng năm 2023, đã có tới 67 điển hình tiêu biểu. Các điển hình tiêu biểu đến từ mọi miền của Tổ quốc, hoạt động ở các ngành, các lĩnh vực, các địa phương khác nhau nhưng đều có chung một điểm là: Tất cả đều có rất

nhiều nỗ lực, cố gắng và đều đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn luôn đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu bền bỉ, vượt mọi khó khăn, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, học tập và làm theo gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương chiến lược, cơ bản, lâu dài để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, các tập thể và cá nhân được tôn vinh năm nay sẽ tiếp tục phấn đấu, học hỏi và rèn luyện thường xuyên; giữ gìn và phát huy danh hiệu cao quý được tôn vinh, lan tỏa tác dụng và ảnh hưởng nêu gương trong xã hội.

*** Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 12/2023**

Gỡ "nút thắt" cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Nghị định có các quy định mang tính đột phá, gỡ được các "nút thắt" vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Nghị định bổ sung và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, sửa đổi mức hưởng bảo hiểm y tế và tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ, ngành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Các quy định mang tính chất đổi mới, đột phá của Nghị định thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho cả người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2023. Một số quy định về bổ sung đối tượng, tăng mức hưởng, được áp dụng từ ngày ban hành Nghị định (19/10/2023) để bảo đảm kịp thời quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Ngày 7/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Trong đó, Nghị định sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Theo quy định mới, Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ vào kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, khả năng thu hồi vốn của từng dự án và khả năng trả nợ của khách hàng để quyết định thời hạn cho vay đối với từng dự án.

Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định, đảm bảo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi hoạt động bộ máy và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được ký hợp đồng tín dụng kể từ ngày 22/12/2023, nhưng không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ; ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với các khoản nợ vay này. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22/12/2023.

Từ 01/12, giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 01/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ). Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

II - ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

*** Nỗ lực xứng đáng là lực lượng tiên phong, khẳng định vai trò của doanh nghiệp Nhà nước**

Ngày 25/11, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về kết quả công tác nửa nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2023. Tham gia chủ trì buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2023, Đảng ủy Khối đã bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các buổi làm việc; Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã chủ động ban hành và triển khai các nghị quyết, chương trình công tác năm, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị, sản xuất

kinh doanh. Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh chỉ đạo tổ chức triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối; tiếp tục thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định phù hợp với văn bản mới của Trung ương.

Tại buổi làm việc, đại diện các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc đã phát biểu nhiều nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng, nâng cao chất lượng, cải tiến phong cách, lề lối làm việc của các đảng bộ trực thuộc...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng ủy Khối nói chung, các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước nói riêng. Tán thành 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Khối đề ra, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước của Đảng ủy Khối nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện về vị trí, vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực. Đồng chí mong muốn, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, tập trung sức mạnh để phát huy truyền thống, nền tảng đã được xây dựng, củng cố trong bối cảnh khó khăn, thách thức. Từ đó, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong khối doanh nghiệp, xứng đáng là doanh nghiệp Nhà nước về tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, năng lực quản trị tiên tiến, văn hóa, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, đóng góp cao nhất cho các mục tiêu phát triển đất nước đến giai đoạn 2030-2045.

*** Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 11/2023**

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 11/2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về: Tờ trình về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư; việc kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; điều chỉnh cơ cấu đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030; cho ý kiến về nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, giai đoạn 2026 - 2031; Tờ trình về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát và xem xét, thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Tờ trình về việc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và một số nội dung khác.

*** Hội nghị góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc mẫu của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước**

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc mẫu của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước.

Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị để các đảng ủy cấp trên cơ sở tham gia góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc (mẫu) của Ban Chấp hành Đảng bộ doanh nghiệp trước khi trình Ban Bí thư. Quy chế này ban hành sẽ là căn cứ để các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo đúng quy định. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc mẫu của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Tổ Biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị; tổng hợp trình Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới, sớm ban hành Quy chế làm việc mẫu để thực hiện.

*** Lớp bồi dưỡng Ủy viên Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023**

Từ ngày 08-10/11/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng cho Ủy viên Ban Thường vụ là trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối năm 2023.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 24 đồng chí là Trưởng ban Tuyên giáo, 22 đồng chí là Trưởng ban Tổ chức, 25 đồng chí là Chủ nhiệm/Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra và 02 đồng chí là Chánh văn phòng đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được các giảng viên là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ đồng thời là lãnh đạo Học viện, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các viện chuyên ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với kiến thức lý luận và thực tiễn sâu sắc, phong phú đã truyền đạt nội dung của các chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức cơ bản, cốt lõi về: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện

nay; nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp công tác của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Việc bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của đảng ủy trong doanh nghiệp Nhà nước; nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Thông qua các nội dung chuyên đề bài giảng đã góp phần giúp cho các học viên nhận thức rõ hơn những vấn đề mới đang đặt ra đối với cấp ủy trong doanh nghiệp Nhà nước, xác định rõ trách nhiệm trên cương vị công tác hiện tại và vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm được truyền đạt vào phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác của cấp ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối trong thời gian tới.

*** Hội nghị lần thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025**

Ngày 31/10/2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17, đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Hội nghị xem xét, kết luận một số nội dung như: xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm thuộc Chi bộ Đầu tư xây dựng - Quản lý dự án nhiệm kỳ 2020-2022, trực thuộc Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển; kết quả thực hiện Thông báo Kết luận Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Đảng bộ HUD4 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Xem xét, kết luận giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Đối với Dự thảo quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo của chi bộ, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên UBKT tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo văn bản gửi về Cơ quan UBKT trước ngày 06/11/2023 để tiếp thu, trình Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. UBKT Đảng ủy Khối yêu cầu, UBKT các đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy và UBKT.

III - CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

*** Quán triệt, phổ biến một số văn bản của Trung ương**

Chỉ thị về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

Ngày 25/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Xin đính gửi toàn văn nội dung Chỉ thị số 25-CT/TW để các chi, đảng ủy cơ sở, tổ chức đoàn thể các cấp trong Tập đoàn thực hiện quán

triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động bằng hình thức phù hợp.

(Chi tiết Chỉ thị số 25-CT/TW đính kèm)

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024

Ngày 23/11/2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TW về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Xin đính gửi toàn văn nội dung Chỉ thị số 26-CT/TW để các chi, đảng ủy cơ sở, tổ chức đoàn thể các cấp trong Tập đoàn thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động bằng hình thức phù hợp.

(Chi tiết Chỉ thị số 26-CT/TW đính kèm)

*** Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TKV kỳ họp lần thứ 63**

Ngày 30/11/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ kỳ họp lần thứ 63, tháng 11 năm 2023. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã cho ý kiến về: dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (lần 1); dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Tập đoàn trong các quy hoạch Quốc gia về năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 1); báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và Kết luận số 10-KL/ĐUK, ngày 14/11/2013 của BTV Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của BCH Đảng bộ và UBKT Đảng ủy TKV. Cho ý kiến thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV; cho ý kiến thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin và một số nội dung khác về công tác cán bộ...

*** Cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát**

Trong 2 ngày 21-22/11/2023, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho các chi, đảng bộ cơ sở với sự tham gia của 76 học viên là các Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TKV, Ủy viên Ủy ban kiểm tra các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc; các cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát của các chi, đảng ủy cơ sở và Đảng ủy Tập đoàn.

Trong khóa học, các học viên được nghe trao đổi về 03 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo quy định của Đảng. Quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy (bao gồm cả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm), trong đó tập trung vào phương pháp thẩm tra, xác minh. Chuyên đề 2: Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT theo quy định của Đảng. Quy trình kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên của UBKT. Chuyên đề 3: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ cơ sở.

*** Một số kết quả công tác xây dựng Đảng nổi bật trong tháng 11 năm 2023**

(1) Công tác chính trị, tư tưởng

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về: kết quả sản xuất kinh doanh của TKV và các đơn vị trong tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2023; các ngày lễ lớn, sự kiện của đất nước và Tập đoàn, trong đó chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 87 ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt công nhân, cán bộ ngành Than 15/11 (1968-2023); thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương VIII khóa XIII...

- Ban hành: kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “*tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương*”; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các quyết định về việc: kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy TKV; kiện toàn đội ngũ công tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy TKV nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn hệ thống biên tập viên trang fanpage “Người Thợ”.

- Xây dựng báo cáo và tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và Kết luận 10-KL/ĐUK, ngày 14/11/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh tư tưởng và dư luận xã hội lồng ghép tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TKV tháng 11/2023.

- Hoàn thành chương trình kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy TKV năm 2023 đối với BCH Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin và BCH Đảng bộ Công ty Xây lắp mỏ - TKV.

- Hoàn thành và gửi hồ sơ tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023 với tổng số 318 tác phẩm tham dự.

- Tiếp tục chỉ đạo thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của người lao động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 11/2023.

(2) Công tác dân vận

- Triển khai thực hiện các văn bản lãnh chỉ đạo công tác dân vận của Trung ương, Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong tháng 11/2023 đã ban hành báo cáo các hoạt động thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023; báo cáo tổng kết năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 về công tác dân vận; báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TKV; báo cáo hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TKV năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

- Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TKV đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 (theo Kế hoạch số 1297-KH/BCĐDCCS, ngày 30/8/2023). Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TKV hoàn thành kế hoạch kiểm tra thực hiện Cuộc vận động năm 2023 (theo Kế hoạch số 184-KH/BCĐTKV, ngày 12/9/2023).

(3) Công tác tổ chức, cán bộ

- Lãnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân trong hệ thống chính trị của TKV năm 2023; ban hành văn bản lãnh đạo công tác kê khai tài sản năm 2023.

- Triển khai thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy TKV nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đảng ủy Khối phê duyệt (cho thôi 04 Ủy viên BCH, 02 Ủy viên BTV do vị trí công tác đang đảm nhiệm hiện nay không có cơ cấu trong BCH, BTV; bổ sung 07 Ủy viên BCH, 01 Ủy viên BTV).

- Rà soát phương án bổ sung quy hoạch cấp ủy TKV nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cấp ủy đợt 2 cho các chi, đảng ủy trực thuộc; kiện toàn bổ sung cấp ủy và cho ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc đối với nhân sự thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy TKV quản lý.

- Toàn Đảng bộ Tập đoàn đã kết nạp 151 quần chúng ưu tú vào Đảng; công nhận chuyển đảng chính thức cho 120 đảng viên; làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 46 đảng viên (trong đó: chuyển đi 38 đ/c; chuyển đến 08 đ/c). Triển khai làm thẻ đảng viên đợt 2, cụ thể: làm mới 396 thẻ đảng viên, đổi thẻ hỏng 03 đảng viên, cấp lại thẻ bị mất cho 01 đảng viên.

(4) Công tác kiểm tra, giám sát

- Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) theo chức năng nhiệm vụ và quy định của Đảng. Hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra đối với BCH Đảng bộ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả; BCH Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản theo kế hoạch KTGS năm 2023. Hoàn thành 03 cuộc giám sát theo kế hoạch năm 2023 đối với BCH Đảng bộ Công ty Xây lắp mỏ, BCH Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ mỏ, BCH Đảng bộ Công ty Kinh doanh than Miền Bắc.

- Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 99-TB/UBKTĐUK, ngày 15/11/2023 của UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy TKV đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 1384-KH/ĐU, ngày 17/11/2023, thành lập Đoàn kiểm tra thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Đảng ủy (Quyết định số 847-QĐ/ĐU ngày 16/11/2023); triển khai xem xét trách nhiệm, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể và cá nhân theo phân công của UBKT Đảng ủy Khối tại Thông báo kết luận số 99-TB/UBKTĐUK.

- Chỉ đạo Cơ quan chuyên môn kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng - tiêu cực Tập đoàn, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế.

- Tổ chức hội nghị phối hợp đánh giá việc thực hiện công tác KTGS năm 2023 và xây dựng kế hoạch KTGS năm 2024 giữa các cơ quan có chức năng trong TKV (UBKT Đảng ủy TKV, UBKT Đảng ủy TQN, UBKT Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban TP, Ban KSNB, Ban BV). Phối hợp với Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KTGS cho cán bộ làm công tác kiểm tra trong TKV theo chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Đảng ủy TKV năm 2023.

*** Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai công tác xây dựng Đảng trong tháng 12/2023**

(1) Công tác chính trị, tư tưởng

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của Tập đoàn, đơn vị; tuyên truyền về những nỗ lực của TKV trong việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao động...

- Triển khai kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII trong toàn Đảng bộ Tập đoàn.

- Ban hành các kế hoạch: thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về “*Định hướng chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*”; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “*Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn*

lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương”; cụ thể hoá triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

- Tổ chức tổng kết 03 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy TKV.

- Tiếp tục chỉ đạo nắm bắt tình hình dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc triển khai nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn trong năm 2023.

(2) Công tác dân vận

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác dân vận của Đảng ủy TKV cho phù hợp với tình hình thực tế (*thay thế Quy chế dân vận của Đảng ủy TKV ban hành theo Quyết định số 526-QĐ/ĐU, ngày 30/6/2011 của Đảng ủy TKV*).

- Tiếp tục đôn đốc các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc báo cáo, tổng hợp kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và báo cáo tổng kết các mặt công tác dân vận, hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023.

(3) Công tác tổ chức, cán bộ

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên năm 2023; khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc theo quy định.

- Xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới Nghị quyết liên lịch giữa Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh về khung biên chế, chế độ cán bộ giúp việc cấp ủy, chuyên trách đoàn thanh niên các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV.

- Lãnh chỉ đạo thực hiện việc đánh giá, xếp loại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Rà soát nhân sự kiện toàn bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị thành viên TKV (diện Ban Thường vụ Đảng ủy TKV quản lý). Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảng viên của Đảng bộ TKV.

(4) Công tác kiểm tra, giám sát

- Cấp ủy, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

- Ban hành kết luận kiểm tra, giám sát đối với 02 các cuộc kiểm tra của Ban Chấp hành Đảng bộ, 03 cuộc giám sát của UBKT Đảng ủy TKV.

- Giám sát, đôn đốc các đơn vị hoàn thành chương trình KTGS năm 2023, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành và UBKT Đảng uỷ TKV. Báo cáo tổng kết hoạt động KTGS, PCTN-TC năm 2023 báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Xem xét xử lý kỷ luật đảng viên của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc theo thẩm quyền và xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại theo thẩm quyền.

IV - HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

*** Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam**

(1) Tích cực tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của Tập đoàn, nắm bắt tư tưởng người lao động tại các đơn vị khó khăn. Tham gia và tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như: tổ chức giải thể thao khu vực Tây Bắc năm 2023; tham gia giải bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 đạt giải 3 vòng loại khu vực Hà Nội; phối hợp với LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình “Kết nối trái tim” tại TP Cẩm Phả ngày 15/11/2023; xét duyệt hỗ trợ kinh phí Mái ấm Công đoàn đối với 10 trường hợp CNLĐ xây mới, sửa chữa đối với 7 trường hợp; thẩm định gia đình nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị để triển khai giai đoạn 2 theo Đề án phát triển kinh tế gia đình cho nữ CNLĐ khó khăn; tiếp tục chỉ đạo, nắm bắt, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình nhà ở công nhân mở “Sạch đẹp - Văn minh”

(2) Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn chủ chốt; tổ chức Hội nghị tuyên truyền nhân Ngày Pháp luật Việt Nam và hưởng ứng phong trào bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

(3) Phối hợp cơ quan chuyên môn hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong Tập đoàn tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024 kết hợp hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023.

(4) Thông qua: Quy định về chế độ hành chính và nội vụ của cơ quan Công đoàn TKV; chủ trương về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức chương trình “Tết Thợ mỏ” năm 2024. Ban hành nội dung chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2023. Phối hợp triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2024. Thực hiện công nhận chức danh cán bộ công đoàn cơ sở, bổ nhiệm, luân chuyển, tiếp nhận cán bộ làm việc tại cơ quan Công đoàn TKV.

(5) Chuẩn bị các điều kiện để tham gia tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tổ chức đoàn công tác, làm việc song phương với Công đoàn Công nghiệp Áo.

*** Đoàn Thanh niên TKV**

(1) Tích cực triển khai tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ và đoàn viên thanh niên ứng

xử có văn hoá, có ý thức khi tham gia mạng xã hội, nắm bắt thông tin, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng uỷ TKV.

(2) Đảm nhận 14 công trình thanh niên trong nhiều lĩnh vực; 01 mô hình thanh niên “Tuyến đường văn minh - xanh - sạch - đẹp”; tích cực đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị.

(3) Phối hợp với Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh tổ chức Lễ tuyên dương 69 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 55 thợ mỏ trẻ tiêu biểu, 66 mô hình thanh niên tiêu biểu năm 2023; tổ chức báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc vận động, quyên góp và tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023.

(4) Ban hành: định hướng chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024; hướng dẫn số 06-HD/ĐTNTKV, ngày 08/11/2023 về việc “hướng dẫn tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên, bình xét thi đua khen thưởng năm 2023” đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tiến hành đánh giá, xếp loại đoàn viên trên phần mềm Quản lý nghiệp vụ của Trung ương Đoàn với 100% đoàn viên thanh niên tại đơn vị đã được đánh giá.

(5) Giới thiệu và hoàn thiện hồ sơ cho Đảng xem xét kết nạp 38 đoàn viên ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên dự bị nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống Công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành Than (12/11).

V - THÔNG TIN NỘI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN

*** Kết thúc 11 tháng năm 2023, một số chỉ tiêu của Tập đoàn đã đạt và vượt kế hoạch đề ra**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong tháng 11 năm 2023: than nguyên khai sản xuất 2,78 triệu tấn, than tiêu thụ 4,09 triệu tấn, đất bóc 15,8 triệu m³, đào lò 24,1 ngàn mét. Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi 116 ngàn tấn, tiêu thụ 91,78 ngàn tấn; đồng tấm sản xuất 1,92 ngàn tấn; kẽm thỏi 500 tấn; phôi thép 18,9 ngàn tấn. Sản xuất và tiêu thụ điện 986 triệu kWh. Sản xuất, tiêu thụ thuốc nổ 7,9 ngàn tấn. Sản xuất 19,1 ngàn tấn, tiêu thụ 20 ngàn tấn Amon Nitrat. Doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến đạt 13,64 ngàn tỷ đồng.

Kết quả 11 tháng năm 2023: doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 153 ngàn tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm. Than nguyên khai sản xuất 34,3 triệu tấn, đạt 87,7% kế hoạch năm; than tiêu thụ 43,55 triệu tấn, đạt 93,7% kế hoạch năm; đất bóc 127,6 triệu m³, đạt 80,4% kế hoạch năm; đào lò 244 ngàn mét, đạt 88% kế hoạch năm. Sản xuất Alumin quy đổi 1,33 triệu tấn, đạt 102% kế hoạch năm; tiêu thụ Alumin 1,28 triệu tấn, đạt 98% kế hoạch năm. Tinh quặng đồng sản xuất 92,2 ngàn tấn, đạt 91% kế hoạch năm; đồng tấm sản xuất 27,6 ngàn tấn, đạt 92% kế hoạch năm; kẽm thỏi sản xuất 10,7 ngàn tấn, đạt 112% kế hoạch năm... Sản xuất điện

8,56 tỷ kWh, đạt 89% kế hoạch năm. Hoá chất, VLNCN sản xuất 66,6 ngàn tấn, đạt 87% kế hoạch năm; cung ứng thuốc nổ 98,2 ngàn tấn, đạt 85% kế hoạch năm. Sản xuất Nitrat Amon 172,2 ngàn tấn, đạt 90,6% kế hoạch năm, tiêu thụ Amon Nitrat 167,6 ngàn tấn, đạt 88% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước dự kiến đạt khoảng 27,14 ngàn tỷ đồng, đạt 133% so với kế hoạch năm...

Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch tháng 12/2023: than nguyên khai sản xuất 2,42 triệu tấn, tiêu thụ than 4,4 triệu tấn; bóc đất đá 14 triệu m³, mét lò đào mới 25,6 ngàn mét; sản xuất Alumina 116 ngàn tấn, tinh quặng đồng 6,4 ngàn tấn, đồng tấm sản xuất 1,3 ngàn tấn, kẽm thỏi 650 tấn; sản xuất điện 1 tỷ Kwh; sản xuất thuốc nổ 8 ngàn tấn, cung ứng thuốc nổ 11 ngàn tấn, sản xuất Amon Nitrat 19 ngàn tấn, tiêu thụ Amon Nitrat 20 ngàn tấn...

*** Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp làm việc với TKV về tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Ngày 28/11, tại trụ sở Tập đoàn, đoàn công tác Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp do đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn có buổi làm việc với TKV về tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tập đoàn đã báo cáo với đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. Theo đó, dự kiến doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 170 ngàn tỷ đồng, đạt 100,6% KHN và bằng 102% so với 2022; lợi nhuận ước đạt trên 5 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 30 nghìn tỷ, bằng 147% so với KH và bằng 139% so với 2022; đảm bảo việc làm cho khoảng gần 94 nghìn lao động với mức thu nhập bình quân 14,9 triệu đồng/người/tháng, trong đó thu nhập bình quân khối than đạt 15,4 triệu đồng/người/tháng; các chỉ tiêu tài chính tiếp tục được duy trì ổn định. Trong công tác đầu tư, TKV hiện đang triển khai 554 dự án với tổng mức đầu tư trên 94,8 ngàn tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư năm 2023 đạt 8,7 ngàn tỷ đồng. Triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2024, TKV tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng than cho điện theo các hợp đồng đã ký kết.

Phát biểu chỉ đạo kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng đề nghị TKV tiếp tục hoàn thiện quy chế tài chính; quán triệt và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ trong Đề án cơ cấu lại; xây dựng kế hoạch đầu tư đảm bảo hiệu quả. Đối với những kiến nghị của TKV, Phó Chủ tịch Ủy ban yêu cầu cần có sự phối hợp giữa Ủy ban, các Vụ trực thuộc với TKV cùng xem xét có ý kiến với các bộ, ngành và tổng hợp báo cáo kiến nghị Chính phủ giải quyết.

*** Bộ Công Thương làm việc với TKV về tình hình cung cấp, sử dụng than cho sản xuất điện năm 2023**

Ngày 06/11, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, Đoàn công tác của Bộ Công Thương và các bộ, ngành do ông Trịnh Đức Duy, Phó Vụ trưởng vụ Dầu khí và Than - Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TKV về hoạt động SXKD và tình hình cung cấp, sử dụng than cho sản xuất điện năm 2023.

Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về đảm bảo than cho nền kinh tế, đặc biệt là than cho điện, TKV đã đẩy mạnh sản xuất, nỗ lực thực hiện kế hoạch SXKD, đáp ứng đủ than cho thị trường. Năm 2023, TKV dự kiến than nguyên khai sản xuất trên 36,5 triệu tấn, bằng 93,3% KH; trường hợp được Thủ tướng chấp thuận đề nghị của TKV được khai thác một số dự án vượt công suất giấy phép khai thác dưới 15% nhằm đáp ứng than cho nền kinh tế thì sản lượng than nguyên khai cả năm 2023 dự kiến đạt trên 37 triệu tấn, bằng 94,8% KH; than tiêu thụ cả năm phấn đấu đạt trên 48,1 triệu tấn, bằng 103,5% KH năm; riêng than cấp cho nhiệt điện dự kiến 40,16 triệu tấn, bằng 104,2% KH năm và tăng 5,1 triệu tấn, tương ứng tăng gần 15% so với thực hiện năm 2022; doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 169,5 ngàn tỷ đồng, đạt 100,4% KH và bằng 100% thực hiện năm 2022; nộp ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 30 ngàn tỷ đồng, bằng 147% KH năm và bằng 139% so với thực hiện năm 2022... Tập đoàn đề nghị với Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý Nhà nước giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp phép thăm dò, khai thác than; cấp mới và gia hạn giấy phép khai thác; phối hợp, tạo điều kiện để TKV thực hiện tốt công tác sản xuất, kinh doanh than, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp theo quy chế phối hợp đã ký với TKV và các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi các nội dung, những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của TKV liên quan đến Bộ Công Thương và các bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh... nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành Than để đảm bảo sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trịnh Đức Duy, Phó Vụ trưởng vụ Dầu khí và Than - Bộ Công Thương ghi nhận những nỗ lực của TKV trong khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo than đáp ứng cho nhu cầu thị trường và cho nhiệt điện. Những khó khăn, vướng mắc và đề nghị của TKV, Đoàn công tác ghi nhận, với những nội dung thuộc thẩm quyền trao đổi trực tiếp, những nội dung liên quan đến địa phương sẽ trao đổi với tỉnh Quảng Ninh trong cuộc làm việc với tỉnh; các nội dung khác sẽ tổng hợp, đánh giá, cùng các bộ, ngành báo cáo Chính phủ để tháo gỡ, giải quyết giúp TKV ổn định, phát triển sản xuất trong thời gian tới.

*** Dự kiến năm 2023, TKV nộp ngân sách tại Quảng Ninh tăng 11,6% so với 2022**

Ngày 14/11, tại Trụ sở Tập đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với TKV và Tổng công ty Đông Bắc về công tác phối hợp giữa tỉnh Quảng Ninh và ngành Than trong năm 2023 - triển khai các nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và những kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy SXKD trong thời gian tới.

Trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV và Tổng Công ty Đông Bắc đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào sự phát triển tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù phải liên tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song ngành Than luôn cố gắng duy trì ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập, đảm bảo đời sống trực tiếp cho gần 9 vạn công nhân, cán bộ, tiếp tục đóng góp và khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến cả năm 2023, ngành Than đóng góp khoảng trên 20,9 ngàn tỷ đồng trong thu ngân sách Nhà nước. Trong đó, TKV đóng góp 18.500 tỷ đồng, tăng 2.100 tỷ, vượt 11,6% so với cùng kỳ...

Theo kế hoạch năm 2024, tại Quảng Ninh, TKV sẽ sản xuất trên 35 triệu tấn than, tăng 0,7 triệu tấn tương ứng 2% so với năm 2023; dự kiến nộp ngân sách tại Quảng Ninh đạt trên 16 nghìn tỷ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua đối với hoạt động của TKV và các đơn vị thành viên trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, TKV mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của tỉnh Quảng Ninh trong hoạt động SXKD, đặc biệt trong công tác triển khai đầu tư các dự án xuống sâu, mở rộng nâng công suất mỏ; công tác chăm lo đời sống, nhà ở cho CNLĐ. Liên quan đến công tác nhập khẩu than, TKV tập trung nhập khẩu, pha trộn tại Quảng Ninh; các thiết bị, vật tư nhập khẩu cũng sẽ được TKV tăng cường nhập khẩu qua các cửa khẩu của Quảng Ninh. Bên cạnh đó, TKV tích cực phối hợp với tỉnh và chính quyền các địa phương đẩy mạnh các công trình an sinh xã hội, đặc biệt là các công trình phục vụ nâng cao chất lượng đời sống cho CN vùng mỏ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trân trọng cảm ơn những đóng góp của CB, CNLĐ ngành Than thuộc TKV và Tổng công ty Đông Bắc trong sự phát triển vượt bậc của kinh tế - xã hội tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục cùng với TKV phát triển lĩnh vực nhập khẩu than; các địa phương có hoạt động của ngành than thực hiện đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm cho ngành Than các vướng mắc, khó khăn liên quan.

*** TKV tuyên dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và vinh danh thợ giỏi xuất sắc cấp Tập đoàn**

Ngày 11/11, tại Quảng Ninh, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của Tập đoàn năm 2022-2023 và vinh danh Thợ giỏi xuất sắc cấp Tập đoàn lần thứ 12, năm 2023 chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống Công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt Đoàn đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (1968-2023).

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, cùng với việc áp dụng đồng bộ các giải pháp về tổ chức, chỉ đạo, quản lý và quyết liệt trong điều hành; công tác Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) luôn được Tập đoàn xác định là một biện pháp hữu hiệu, tạo động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Tập đoàn phát triển. Các phong trào thi đua cũng như công tác TĐKT trong những năm qua đã tích cực đổi mới, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ như tổ, đội, công trường, phân xưởng và lao động trực tiếp sản xuất; qua đó đã đóng góp to lớn vào sự thành công của Tập đoàn. Ngoài việc hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn và tỉnh Quảng Ninh phát động, Tập đoàn đã vận dụng sáng tạo, lồng ghép vào các phong trào thi đua cụ thể tạo dấu ấn, bản sắc riêng như: Thi đua giành năng suất kỷ lục, dẫn đầu; Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, Thu nhập cao; Thi đua doanh nghiệp vì người lao động... Năm 2023, Tập đoàn tổ chức Hội thi thợ giỏi lần thứ 12 nhằm giúp thợ mỏ TKV rèn luyện, nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin. Đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thừa ủy quyền, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Các đơn vị: Than Vàng Danh, Đèo Nai, Tuyển than Cửa Ông, Chế biến than Quảng Ninh, TCT Hoá chất mỏ được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 43 tập thể và cá nhân được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua và bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Tập đoàn tặng Cờ thi đua cho các lò chợ, tổ đội đạt năng suất kỷ lục dẫn đầu.

Đặc biệt, 254 thợ giỏi xuất sắc cấp Tập đoàn được vinh danh dịp này là những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, lực lượng nòng cốt trong sản xuất, đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi thợ giỏi TKV lần thứ 12 năm 2023. Các đơn vị được Tập đoàn tặng Cờ giải Nhất các khối Hội thi thợ giỏi TKV lần thứ 12, năm 2023 gồm: Than Vàng Danh, Than Đèo Nai, Tổng công ty Khoáng sản và Công ty CP Chế tạo máy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân đề nghị, cần tiếp tục đổi mới công tác TĐKT cả về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Coi trọng phương pháp, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Tiếp tục hướng trọng tâm về cơ sở, nhất là đối tượng công nhân lao động trực tiếp; gắn thi đua với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD cụ thể của đơn vị, của Tập đoàn. Quan tâm phát hiện nhân tố mới, xây dựng các điển hình tiên tiến cũng như khen thưởng kịp thời với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Củng cố bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác TĐKT và lựa chọn những cán bộ làm TĐKT có trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết

*** Hội nghị quán triệt Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025**

Ngày 15/11, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị quán triệt Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đã quán triệt một số nội dung quan trọng của Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025, đồng thời chỉ ra sự cần thiết phải tiếp tục cơ cấu lại TKV.

Theo Đề án, TKV sẽ tiếp tục duy trì theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Công ty mẹ - TKV giữ vai trò trung tâm, lãnh đạo, quản lý và chi phối hoạt động của các công ty con theo quy định của pháp luật nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất của Tập đoàn các công ty TKV và của từng công ty con. Đồng thời, Công ty mẹ - TKV là đầu mối thực hiện những công việc mà Nhà nước trực tiếp giao cho TKV tổ chức thực hiện trong Tập đoàn các công ty TKV. Đề án cũng nhấn mạnh vào việc TKV sẽ đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại về quản trị doanh nghiệp; tập trung hoàn thiện thể chế quản lý, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị tài nguyên, quản trị đầu tư, quản trị chi phí. Trong giai đoạn đến năm 2025, TKV tiếp tục thực hiện sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc, thoái vốn tại các công ty không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính, cơ cấu lại vốn góp của TKV tại một số công ty con. Tiếp tục tập trung kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi mà TKV có lợi thế về công nghệ sản xuất, kết cấu hạ tầng, bí quyết công nghệ, nhân lực và thị trường. Định hướng chung về phát triển kinh doanh của TKV là gắn mô hình kinh doanh với sản xuất tạo ra chuỗi giá trị khai thác các khoáng sản, sản phẩm và dịch vụ đi kèm; tăng cường phát triển theo chiều sâu bằng cách áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị của TKV cùng vào cuộc để quán triệt, tuyên truyền Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025 tới toàn thể người lao động; đồng thời tích cực, quyết liệt, sâu sát trong việc triển khai thực hiện Đề án nhằm đạt được các mục tiêu theo Đề án đã được phê duyệt.

*** TKV tăng cường hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực**

Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải tiếp và làm việc với đối tác KC Corporation (Hàn Quốc)

Ngày 07/11, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã có buổi tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc điều hành Công ty KC Corporation Ju Yong Park.

KC là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn kinh doanh đa ngành Daejoo KC group - đơn vị duy nhất ở Hàn Quốc sản xuất sản phẩm alumina và hydroxit nhôm chất lượng cao làm nguyên liệu cơ bản để cung cấp cho các nhà sản xuất hoá chất, sử dụng công nghệ lọc nước, gạch men, đá hoa cẩm thạch. Hơn 10 năm qua, KC Corporation đã hợp tác tốt với TKV trong kinh doanh hydroxit nhôm và sản phẩm alumin. KC Corporation hiện đang nghiên cứu công nghệ xử lý bùn đỏ và ứng dụng bùn đỏ vào sản xuất chất khử mùi, nguyên liệu cho thuốc nhuộm và tạo đất lấp các vùng đất ven biển, ven sông.

Tại buổi làm việc TGD Đặng Thanh Hải nhấn mạnh: KC Corporation là đối tác quan trọng của Tập đoàn trong nhiều năm qua, đồng thời đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm alumina và hydroxit nhôm để cùng phát triển.

Đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido và Thành phố Kushiro - Nhật Bản thăm và làm việc tại TKV

Ngày 16/11, đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido và Thành phố Kushiro đã đến thăm và làm việc tại TKV. Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân đã thân mật tiếp đoàn.

Nhấn mạnh mối quan hệ khăng khít, bền chặt giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và giữa tỉnh Hokkaido, Tập đoàn Jogmec với TKV nói riêng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân nêu rõ: 21 năm qua, Hokkaido và Jogmec đã giúp đỡ Vinacomin trong việc phối hợp đào tạo các tu nghiệp sinh của Vinacomin về: công tác an toàn, vấn đề kiểm soát khí mỏ và hoạt động thăm dò khoáng sản. Chủ tịch mong muốn trong thời gian tới, TKV tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp của Hokkaido và Jogmec trong việc hợp tác đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư của Tập đoàn.

Ông Tsuchiya Shunsuke, Phó Thống đốc tỉnh Hokkaido nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hokkaido sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện, phối hợp với TKV trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của Tập đoàn. Ông Tsuchiya Shunsuke tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp của tỉnh Hokkaido với Vinacomin, hai bên sẽ phát triển hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới, góp phần nâng tầm quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản.

TKV làm việc với Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc

Ngày 22/11, tại Trụ sở Tập đoàn, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc.

Tập đoàn đất hiếm Trung Quốc có lịch sử hình thành và phát triển khoảng 6 thập kỷ, hiện đang sở hữu công nghệ khai thác, chế biến sâu đất hiếm tiên tiến trên thế giới. Tháng 6/2023, Tập đoàn đất hiếm Trung Quốc đã sang thăm, làm việc với Vinacomin và trực tiếp khảo sát mỏ Đất hiếm ở tỉnh Lai Châu; đồng thời bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển trong lĩnh vực đất hiếm với Vinacomin. Lãnh đạo Tập đoàn đất hiếm Trung Quốc cũng mong muốn được đón tiếp đoàn công tác của Vinacomin sang thăm các dây chuyền, mô hình khai thác, chế biến đất hiếm nhằm cùng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến sâu đất hiếm này thời gian tới tại Việt Nam.

*** Tập trung chỉ đạo điều hành, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023**

Ngày 27/11, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn chủ trì hội nghị giao ban điều hành sản xuất, tiêu thụ than tháng 12/2023.

Theo báo cáo của Ban SXT, tháng 11/2023 các đơn vị đã tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, đảm bảo đáp ứng than cho tiêu thụ. Kết quả: than nguyên khai sản xuất 2,77 triệu tấn, bằng 103,8% KH tháng, lũy kế năm đạt trên 34,4 triệu tấn, bằng 88,1% KH năm. Có 19/19 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng, trong đó có 10 đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch như Than Hạ Long, Đèo Nai, Cao Sơn, Hòn Gai, Núi Béo, Vàng Danh, Uông Bí...; bóc xúc đất đá đạt trên 16,2 triệu m³, bằng 105% KH tháng, lũy kế năm đạt 128 triệu m³, bằng 81% KH năm, các đơn vị đều hoàn thành vượt kế hoạch tháng; than tiêu thụ đạt 3,85 triệu tấn, bằng 96,8% KH tháng, lũy kế năm đạt 43,49 triệu tấn/46,500 triệu tấn, đạt 93,5% KH năm...

Phát biểu chỉ đạo, Phó TGD Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Vũ Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của các Ban chuyên môn Tập đoàn, và các đơn vị trong việc phối hợp điều hành kế hoạch sản xuất tháng 11/2023, vì vậy các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch điều hành tháng. Nhiệm vụ tháng 12/2023, các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, bám sát kế hoạch SXKD, chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, tập trung đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành kế hoạch tháng 12 và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và chuẩn bị tốt các điều kiện, diện sản xuất cho năm 2024. Yêu cầu các Ban, đơn vị khắc phục một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt quan tâm công tác an toàn lao động, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhận diện các nguy cơ, phòng ngừa, không để xảy ra TNLĐ và sự cố, đảm bảo an toàn trong sản xuất. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, phối hợp với địa phương, các cơ quan chức năng đảm bảo an

ninh trật tự; làm tốt công tác môi trường; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong điều hành, chấp hành nội quy lao động. Các đơn vị sản xuất than cần chủ động, linh hoạt trong sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực của các thiết bị, động viên tinh thần người lao động để thi đua lao động sản xuất đạt kết quả cao nhất.

*** Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án bảo quản, tu bổ Khu di tích lịch sử Địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam**

Ngày 03/11, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đàng Thanh Hải chủ trì nghe báo cáo về Dự án bảo quản, tu bổ Khu di tích lịch sử Địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam.

Theo báo cáo, Dự án bảo quản, tu bổ Khu di tích lịch sử Địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND thị xã Đông Triều với diện tích theo quy hoạch điều chỉnh là 46,18ha. Dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2026. Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã giới thiệu về dự án, đánh giá các hạng mục đã được đầu tư, hiện trạng hiện nay của Khu di tích lịch sử Địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam; sơ đồ tổng mặt bằng tu bổ, tôn tạo tuân thủ Quy hoạch tổng thể Khu di tích, Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được phê duyệt; giới thiệu nội dung Dự án bảo quản, tu bổ Khu di tích, các hạng mục công trình, thiết kế...

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia tại buổi làm việc; Tổng Giám đốc Tập đoàn Đàng Thanh Hải phát biểu nhấn mạnh, Dự án bảo quản, tu bổ Khu di tích lịch sử Địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, và giá trị giáo dục truyền thống sâu sắc. Do vậy, Tổng Giám đốc đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; Ban Đầu tư và các đơn vị liên quan, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện song song đồng thời các nội dung công việc. Đề nghị việc thiết kế, lựa chọn vật liệu xây dựng theo các công trình đền, chùa của Việt Nam, phù hợp với tổng thể Khu di tích cũng như có độ bền, đảm bảo công trình được bền vững theo thời gian.

*** Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống Công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11**

Tổ chức dâng hương tại các khu di tích lịch sử

Lãnh đạo Tập đoàn cùng lãnh đạo Đảng uỷ Than Quảng Ninh, đại biểu Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Đoàn Than Quảng Ninh... và lãnh đạo, cán bộ, công nhân các đơn vị đã đến dâng hương tại các khu di tích lịch sử.

Theo đó, tại Khu di tích lịch sử Địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam, đoàn đại biểu Tập đoàn do đồng chí Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn làm Trưởng đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền bối, những người đã khai sinh ra ngành sản xuất than Việt Nam, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn các anh hùng liệt sĩ, những thợ mỏ đã hy sinh vì sự nghiệp sản xuất than, vì sự phát triển của TKV.

Tại thành phố Cẩm Phả, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Than Quảng Ninh dẫn đầu đoàn đại biểu Tập đoàn cùng lãnh đạo và cán bộ, công nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ Ngô Huy Tăng; cùng cán bộ, công nhân Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả và Công ty CP Vật tư - TKV đã đặt vòng hoa và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Tượng đài Thợ mỏ 12/11 - nơi diễn ra cuộc tổng bãi công của 3 vạn thợ mỏ ngày 12/11/1936 giành thắng lợi và dâng hương, hoa tại Khu di tích lịch sử Vũng Đục. Tại thành phố Hạ Long, đoàn đã đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TP Hạ Long và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Các lãnh đạo địa phương, cơ quan, doanh nghiệp chúc mừng TKV nhân kỷ niệm

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-2023), đoàn đại biểu lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã đến chúc mừng và chung vui với cán bộ, CNVCLĐ ngành Than - Khoáng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo tỉnh đã tới thăm, động viên, tặng quà CNCB Công ty Than Mạo Khê - TKV và chúc mừng công nhân, cán bộ ngành Than nói chung và Công ty Than Mạo Khê nói riêng nhân kỷ niệm 87 năm Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than.

Tại trụ sở Tập đoàn (số 3 Dương Đình Nghệ, Hà Nội) và Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, đối tác và bạn hàng đã đến tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2023).

Tổ chức thành công Giải quần vợt phong trào TKV năm 2023

Sau 3 ngày thi đấu (từ 28-30/11), **Giải quần vợt phong trào TKV năm 2023 đã được tổ chức thành công với sự tham gia của hơn 150 vận động viên nam, nữ của 21 đoàn vận động viên đến từ các Tổng Công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn; thi đấu các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ theo các đối tượng và độ tuổi theo quy định.**

Kết quả giải toàn đoàn: Tổng Công ty Điện lực - TKV đoạt Cúp vô địch Giải quần vợt phong trào TKV năm 2023; Công ty Kho vận Đá Bạc - TKV đạt giải Nhì; Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam đạt giải Ba và Công ty Than Hòn Gai - TKV đạt giải Tư. Ban tổ chức cũng đã trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các cá nhân đạt thành tích ở các nội dung thi đấu. Như vậy, Tổng Công ty Điện lực - TKV 2 năm liền đoạt Cúp vô địch, Công ty Kho vận Đá Bạc - TKV vươn lên đạt giải Nhì so với mùa giải năm 2022.

Khởi công Dự án “Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh”

Ngày 04/11, tại khai trường Thành Công, Công ty Than Hòn Gai - TKV đã tổ chức Lễ khởi công Dự án “Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh”.

Dự án được Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp phép khai thác tại giấy phép khai thác số 369 /GP-BTNMT ngày 03/10/2023 có tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng. Dự án thực hiện theo chủ trương đẩy mạnh “Cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá”, xây dựng các mỏ hầm lò theo tiêu chí “Mỏ xanh, sạch, hiện đại, ít người, sản lượng cao” của TKV, nghiên cứu áp dụng tối đa các công nghệ cơ giới hóa trong công tác đào lò, khai thác, vận chuyển than trong hầm lò và ngoài mặt bằng; giúp tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc của thợ mỏ, giảm lao động trực tiếp, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên than, thân thiện môi trường, phát triển bền vững.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động của Than Hòn Gai cũng như thực hiện tăng sản lượng, đáp ứng than cho nền kinh tế của TKV theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Tập đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 như: tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ làm trong ngành Than; các hoạt động văn hóa, thể thao; phát động các đợt thi đua lao động sản xuất, gắn biển các công trình chào mừng...

VI - THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV THÁNG 10/2023

1. Cấp ủy các cấp trong Tổng công ty tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 212-NQ/ĐU, ngày 18/01/2023 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tổ chức sơ kết công tác tháng 10. Tổ chức sơ kết công tác tháng 10, triển khai phương hướng tháng 11/2023.

2. Tiếp tục các bước công việc đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

3. Trong tháng 11/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã họp 01 phiên, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã họp 01 phiên. Ban hành tổng số 22 văn bản, trong đó gồm: 04 quyết định, 05 kết luận, 03 thông báo, 01 kế hoạch, 02 báo cáo, 07 công văn. Các văn bản đã được quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và cả hệ thống.

4. Tổ chức duy trì tuyên truyền trên trang fanpage của Tập đoàn, Tổng công ty cũng như duy trì bản tin sinh hoạt nội bộ. Đã có 36/38 bài dự thi của cán bộ, đảng viên tham gia Giải Búa liềm vàng Khối DNTW được đăng tại trang thông tin điện tử tổng hợp của TKV.

5. Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 14 năm ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực - TKV; 87 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, Truyền thống ngành Than và ngày thành lập các đơn vị trong Tổng công ty.

6. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy TKV, hệ thống tuyên giáo tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp tập trung tuyên truyền, nắm chắc diễn biến tư tưởng, định hướng công tác tuyên truyền tháng 11/2023 đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; cấp ủy các cấp trong Tổng công ty đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; quán triệt, triển khai Kết luận số 126-KL/ĐU, ngày 15/11/2023 của BTV Đảng ủy TKV về lãnh chỉ đạo thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025...

7. Duy trì nề nếp sinh hoạt các cấp ủy các cấp, sinh hoạt chi bộ. Kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Xem xét quyết định kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 09 đồng chí, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài Đảng bộ cho 01 đảng viên. Đảng viên toàn Đảng bộ hiện nay là 478 đồng chí đang sinh hoạt tại 18 chi bộ của 05 đảng bộ cơ sở trực thuộc. Chuẩn bị các điều kiện cho đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên theo hướng dẫn của Đảng ủy TKV.

8. Đảng ủy Tổng công ty đã thực xong 01 cuộc giám sát đối với Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV theo kế hoạch.

9. Ủy ban kiểm tra các cấp trong Tổng công ty đã tổ chức quán triệt, định hướng thông tin tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023). Cử 06 cán bộ là ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty và các cơ sở trực thuộc tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.

10. Ước thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu tháng 11 và 11 tháng/2023

- Điện sản xuất tháng 11 là 986,320 triệu kWh, lũy kế là 8,566 tỷ kWh bằng 89,2% KH năm, bằng 113,9% cùng kỳ;

- Đất bóc tháng 11 là 38.500 m³, lũy kế 563.390 m³ bằng 93,9% KH năm, bằng 91% so với cùng kỳ;

- Than nguyên khai tháng 11 là 6.000 tấn, lũy kế 119.230 tấn bằng 99,3% KH năm, bằng 99,8% cùng kỳ;

- Than tiêu thụ tháng 11 là 12.000 tấn, lũy kế 113.540 tấn bằng 93,8% KH năm, bằng 88% cùng kỳ;

- Tổng doanh thu tháng 11 là 1.097 tỷ đồng, lũy kế 10.650 tỷ đồng bằng 88,6% KH năm, bằng 107,5% cùng kỳ;

- Lợi nhuận tháng 11 là 52 tỷ đồng, lũy kế 542 tỷ đồng bằng 102% KH năm, bằng 62% cùng kỳ;

- Dự kiến tổng giá trị thực hiện đầu tư 11 tháng năm 2023 của Tổng công ty là 136.588 triệu đồng, đạt 93,8% so với kế hoạch TKV giao đầu năm tại văn bản số 225/TKV-ĐT ngày 18/01/2023 (145.551 triệu đồng).

- Dự án Na Dương II: tiếp tục thực hiện đàm phán vay vốn và hợp đồng EPC Dự án.

11. Các tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường công tác đối thoại để chia sẻ thông tin, nâng cao sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động; phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất đảm bảo an toàn, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp với cơ quan chuyên môn và các bộ phận tham mưu giúp việc Đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thi “Tuyên truyền về văn hóa Tổng công ty Điện lực - TKV” vào ngày 24/11/2023.

12. Tổng công ty và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp bảo vệ ANTT, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ hoạt động sản xuất. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, không có sự cố về môi trường, cháy nổ.

13. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2023

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu tháng 12 và cả năm theo Nghị quyết số 212-NQ/ĐU, ngày 18/01/2023 của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

- Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII.

- Triển khai hoàn thành chương trình làm việc của cấp ủy các cấp.

- Chuẩn bị cho tổ chức tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị năm

2023; bám sát điều kiện thực tế để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2024 và xây dựng các nghị quyết, nghị quyết chuyên đề các mặt công tác năm 2024.

- Tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn, với mục tiêu sản xuất trên 1,042 tỷ kWh; đất bóc 36.610 m³; than nguyên khai: 5.580 tấn; than tiêu thụ: 10.460 tấn; doanh thu tổng số trên 1.235 tỷ đồng.

Nguồn:

- Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2023 của Đảng ủy Tập đoàn TKV.
- Báo cáo Sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2023 của Đảng ủy Tổng công ty.